

THÀNH PHỐ

Học tập và làm theo lời Bác



Người dân xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) tham gia làm đường giao thông.

Những năm qua, việc học tập và làm theo lời Bác đã trở thành việc làm thường xuyên...

Trong thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh như: địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Bình...

tiết kiệm của cán bộ, hội viên. Xây dựng một số mô hình "làm theo" trong cán bộ, hội viên phụ nữ như mô hình hòm tiết kiệm, sử dụng làn nhựa khi đi chợ, phân loại rác thải là phế liệu tái chế được...

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc và tổ chức xây dựng kế hoạch quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân...

Chi Bùi Thị Bích Chi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bồ Xuyên cho biết: Xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và Đảng ủy phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo các chi hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng thông qua các buổi sinh hoạt. Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Năm trật tự và văn minh đô thị", bảo đảm vệ sinh môi trường, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Bình trung tâm triển khai Kế hoạch số 167-KH/TU, ngày 9/1/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Để thực hiện được điều đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Văn Thành cho rằng: Trước hết, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, từng cán bộ chủ chốt, đảng viên phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc đăng ký và làm theo lời Bác, nhất là lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và những vấn đề nổi cộm, bức xúc dư luận quan tâm để tập trung giải quyết.

MINH NGUYỆT

Miền quê cách mạng chuyển mình

Năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ở xã Chí Hòa (Hưng Hà) đã khởi phát phong trào biểu tình của nông dân Tiên Hưng - Duyên Hà, là cơ sở quan trọng để nhân dân Thái Bình vùng lên giành chính quyền, góp phần cùng cả nước làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. 90 năm trôi qua, Chí Hòa hôm nay đang vươn lên đạt được những thành tựu to lớn, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng anh hùng.

Chúng tôi về xã Chí Hòa - nơi khởi nguồn của phong trào cách mạng và là nơi thành lập liên chi bộ Đảng đầu tiên của hai huyện Duyên Hà - Tiên Hưng (Liên chi bộ Thân Duyên). 9 thập niên trôi qua, những địa điểm gắn với phong trào cách mạng nơi đây như Trường tổng Vĩ Sĩ, con đường Cộng sản, đình làng Nhuệ vẫn còn đó như những chứng tích lịch sử còn mãi với thời gian. Hiện nay, di tích lịch sử cách mạng Trường tổng Vĩ Sĩ được phục dựng trên nền trường cũ, nằm ngay trung tâm của xã. Đây cũng là nơi trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật của quân và dân Chí Hòa qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trường tổng Vĩ Sĩ còn là địa chỉ đỏ để mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các thế hệ cựu chiến binh ở địa phương lại trao truyền cho thế hệ trẻ hôm nay truyền thống yêu quê hương, đất nước.



Nhà truyền thống Trường tổng Vĩ Sĩ, xã Chí Hòa (Hưng Hà) - nơi trưng bày nhiều hiện vật, tài liệu về phong trào cách mạng ở địa phương.

Ông Đặng Đức Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Chí Hòa chia sẻ: Theo cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Chí Hòa, ngày 19/8/1945 dưới tiếng trống của đồng chí Đỗ Gia Thiếp, thôn Nhuệ tại đình làng Nhuệ đã tập hợp nhân dân trong vùng ra cây đa quán Phan làng Nhuệ để tiến về phủ Tiên Hưng cướp chính quyền và sau khi cướp được chính quyền ở huyện thì đoàn tiến về thị xã Thái Bình để hợp vào đoàn người từ các địa phương trong tỉnh cướp chính quyền ở tỉnh lỵ Thái Bình. Niềm vui ấy càng được nhân lên khi ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hồ Chủ tịch đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Các cụ cao niên kể lại rằng, ngày đó thông tin liên lạc không hiện đại như bây giờ, những người dân quê chỉ biết qua lời người liên lạc thôn rằng ở Thủ đô, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Dù không thấy Bác, không được nghe giọng của Người, không rõ nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập nhưng tinh thần của những người dân quê phấn chấn lắm bởi từ đây dân ta được làm chủ cuộc đời mình, được hưởng độc lập, tự do.

Ngon lửa cách mạng từ những năm 1930 - 1931 đến mùa thu tháng tám năm 1945 đã hun đúc nên bản lĩnh của những người con quê hương Chí Hòa một lòng theo Đảng, Bác Hồ. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hơn 10.000 người con quê hương Chí Hòa đã lên đường tòng quân đi chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường, trong đó 125 người đã anh dũng hy sinh được công nhận là liệt sĩ, hơn 100 thương binh, bệnh binh... Đến nay, xã Chí Hòa có 43 người được công nhận là cán bộ tiến khởi nghĩa, lão thành cách mạng, 17 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Với những thành tích đặc biệt đó, xã Chí Hòa vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đi lên từ gian khó nhưng với truyền thống yêu nước cách mạng, truyền thống anh hùng, những người con quê hương Chí Hòa luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Đặc biệt, giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã đạt 8,03%. Tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt trên 311 tỷ đồng, tăng 1,76% so với mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Phát huy tinh thần đoàn kết, quy tụ lòng dân, lấy dân làm chủ thể; đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở, xã Chí Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quyết liệt, đồng bộ chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2014, Chí Hòa là 1 trong 3 xã đầu tiên của huyện Hưng Hà hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nghiêm Minh

Diễn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời điểm này, Chí Hòa đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những đột phá quan trọng. Trong đó, địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực, nhất là phát huy nội

lực, kêu gọi nhân dân góp công, góp của giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, từng bước xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hướng đến mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Lê Văn Giang, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chí Hòa



Đồng chí Lê Văn Giang, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chí Hòa

Chị Vũ Thị Khánh Hòa, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Chí Hòa



Hôm nay nguyện ra sức học tập, lao động sáng tạo để góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

NGUYỄN HÌNH - ĐẠT HIỀN

Thời tiết năm 2020 được dự báo có diễn biến khá phức tạp, mưa bão đến muộn hơn trung bình nhiều năm. Để chủ động phòng, chống úng, huyện Đông Hưng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

ĐÔNG HƯNG

Chủ động phòng, chống úng bảo vệ sản xuất



Trạm bơm Hậu Thượng vận hành tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất.

Huyện Đông Hưng có 3 vùng úng trọng điểm là Hậu Thượng, Đông Cường, Đô Lương. Ngoài ra, còn có một số vùng úng nhỏ lẻ, có nguy cơ ngập úng khi mưa lớn xảy ra. Hệ thống sông trực của huyện những năm qua đã được đầu tư nạo vét bằng nhiều nguồn vốn bảo đảm năng lực dẫn nước tưới, tiêu. Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống sông cấp 1, 2, 3 trên địa bàn huyện thường xuyên được giải tỏa, thu vớt bèo bống nên cơ bản thông thoáng. Toàn huyện có 6 trạm bơm, công suất trên 57.000m³/giờ, trong đó có 2 trạm bơm chống úng qua đê là trạm bơm Hậu Thượng và trạm bơm Cống Lấp; 67 cống tiêu, trong đó có 8 cống đê dài, 59 cống nội đồng, phục vụ tiêu nước cho trên 50.000ha (bao gồm cả diện tích lúa, rau màu, thủy sản và khu dân cư). Hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn đã được duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp trước mùa mưa bão,

đáp ứng khả năng tiêu nước bằng động lực khi có mưa to để chống ngập úng trong đồng. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công

trình thủy lợi huyện cho biết: Trước mùa mưa bão năm nay, Xí nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tu bổ, sửa chữa các cống, trạm bơm tiêu

úng, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống thiết bị công trình phục vụ tiêu úng mà đơn vị quản lý. Chủ động tu bổ cống nạo vét, khơi thông dòng chảy bảo đảm tiêu

nước nhanh nhất khi có mưa lớn xảy ra. Xây dựng và triển khai phương án tiêu nước cho toàn bộ hệ thống cụ thể, sát thực tế, đặc biệt là các vùng úng trọng điểm. Thực hiện phòng, chống úng ngập theo phương châm "4 tại chỗ", tiêu nước theo 2 hướng tự chảy và bằng động lực. Theo dõi dự báo thời tiết, dựa vào con nước và tình hình phát triển cây trồng để sử dụng hình thức tiêu nước hợp lý, tận dụng tối đa việc tiêu nước tự chảy. Phân công cán bộ phụ trách từng vùng úng, từng công trình thủy lợi lớn, sẵn sàng vận hành tiêu úng khi có lệnh, kịp thời xử lý tình hình nếu có mưa bão xảy ra.

Để bảo đảm cấp đủ điện liên tục cho các trạm bơm bơm chống úng, ngay từ đầu mùa mưa bão năm nay, Điện lực Đông Hưng đã tổ chức kiểm tra các đường dây, các trạm biếp áp do đơn vị quản lý, khởi động vận hành thủ các trạm bơm chống úng, khắc phục ngay nếu có tổn thất. Ông Nguyễn Thành Chung,

Giám đốc Điện lực Đông Hưng cho biết: Đơn vị đã tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 cho toàn thể cán bộ, nhân viên, lập và triển khai phương án cấp điện phòng, chống lụt, bão, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng. Tổ chức phát quang hàng lang lưới điện cao áp, hạ áp; thi công hoàn thiện xong phương án sửa chữa chống quá tải cho đường dây 400V và phối hợp với các tổ đơn vị địa phương xử lý triệt để các tổn thất trên lưới điện hạ áp. Đơn vị cũng đã cử 3 đội, mỗi đội 16 người ứng trực tại 3 địa điểm là xã Đông Động, Thăng Long và tại văn phòng Điện lực Đông Hưng sẽ ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Cùng với đó, các địa phương trên địa bàn huyện cũng làm tốt công tác tiêu úng bảo vệ sản xuất cho bà con. Vùng úng trọng điểm Hậu Thượng có diện tích trũng là trên 1.600ha của các xã Hồng Bạch, Hồng Việt, Hồng Giang. Ông Nguyễn Duy Thịnh, Chủ tịch UBND xã Hồng Bạch cho biết: Xã thường xuyên phối hợp với xã Hồng Việt và xã Hồng Giang, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện tổ chức nạo vét các sông dẫn thải nước từ vùng úng này có thể tiêu thoát nhanh nhất ra sông. Do vùng tiêu có diện tích

lớn nên cả 3 xã đều chú trọng công tác khoanh vùng khép kín để việc tiêu úng đạt hiệu quả. Những năm gần đây, đặc biệt là từ đầu mùa mưa đến nay nhờ làm tốt việc tiêu úng nên mặc dù Hậu Thượng là vùng trũng nhất so với các vùng úng trọng điểm của huyện nhưng không xảy ra thiệt hại lớn về lúa, cây màu do mưa lớn kéo dài.

Ông Vương Đức Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết: Huyện đã chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi vận hành các cống dưới đê theo đúng quy trình đóng mở cống và lệnh của cấp trên. Các địa phương kiên trì, hoạt động hiệu quả ban chỉ đạo phòng, chống úng; thường xuyên tổ chức ra quân thu dọn vật cản, giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm, cản trở dòng chảy, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Khi có mưa xảy ra ngập úng khẩn trương huy động mọi lực lượng, nguồn lực tiêu úng kịp thời bảo vệ sản xuất. Bên cạnh đó, tăng cường thông tin về tình hình mưa bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động để phòng ngừa bảo đảm sản xuất và đời sống nhân dân.

THU HIỀN